

# ระบบเทียบโอนผลการเรียน



**ผู้ถือสิทธิ์** : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

**ผู้ประดิษฐ์** : นายประชาสันต์ แวนไรสง

**สถานะ** : ลิขสิทธิ์

**สังกัด** : คณะบริหารธุรกิจ

**เลขที่ขอแจ้งข้อมูล** : 402007

**เลขที่ทะเบียนข้อมูล** : ว1.009635

**ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น และความสำคัญของปัญหา/ ผลงาน**

ในแต่ละปีการศึกษาจะมีการเทียบโอนผลการเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรเทียบโอนในแต่ละสาขาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้แก่ สาขาการบัญชี การเงิน การจัดการทั่วไป การจัดการอุตสาหกรรม และการตลาด ซึ่งจะเป็นการเทียบโอนผลการเรียนในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป โดยนักศึกษาที่ต้องเทียบโอนผลการเรียนนั้นมีทั้งกลุ่มที่สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และกลุ่มของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาต่าง ๆ จากทั่วประเทศ

ทั้งนี้การเทียบโอนผลการเรียนนั้นจะมีเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งการดำเนินงานในปัจจุบันจะเป็นการเทียบโอนผลการเรียนโดยให้นักศึกษาเทียบโอนผลการเรียนของตนเองผ่านแบบฟอร์มที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

# ระบบเทียบโอนผลการเรียน

## ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น และความสำคัญของปัญหา/ ผลงาน

การเทียบผลการเรียนเป็นผู้ให้คำแนะนำในเบื้องต้น จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบจะทำการตรวจสอบผลการเทียบโอนผลการเรียนและแก้ไขให้ถูกต้อง จากนั้นจึงส่งให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกครั้ง และถูกต้อง ซึ่งใช้เวลามากในการดำเนินงานกว่าจะแล้วเสร็จ รวมถึงข้อมูลอาจมีข้อผิดพลาดได้ง่ายเนื่องจากการเขียนด้วยลายมือ อีกทั้งในปัจจุบันจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต้องเน้นการเว้นระยะห่างระหว่างกัน การลดการสัมผัส และการเน้นการทำงานผ่านระบบออนไลน์เป็นสำคัญ

จากปัญหาต่าง ๆ ข้างต้น จึงทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบสำหรับการเทียบโอนผลการเรียนที่สามารถช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน โดยสามารถเข้าใช้ระบบได้จากทุกที่ทุกเวลา เข้าใช้งานระบบได้จากหลายอุปกรณ์โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลดค่าการใช้กระดาษ รวมถึงยังมีฐานข้อมูลนักศึกษาเทียบโอนจากสถาบันต่าง ๆ ที่อาจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

## สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี/ ผลงาน

ระบบเทียบโอนผลการเรียนสามารถช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน โดยสามารถเข้าใช้ระบบได้จากทุกที่ทุกเวลา เข้าใช้งานระบบได้จากหลายอุปกรณ์โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลดค่าการใช้กระดาษ รวมถึงยังมีฐานข้อมูลนักศึกษาเทียบโอนจากสถาบันต่าง ๆ ที่อาจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ <http://103.13.229.114/BACredit/>